



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. 'เฉลิมชัย'ยกสัตวแพทย์ไทยก้าวสู่ผู้นำในอาเซียน-ระดับโลก	แนวหน้า
2. ภาพข่าว: เนื้อคุณภาพ	ไทยรัฐ
3. เลี้ยงโคเนื้อ ส่งสหกรณ์โคบาลบูรพา	เดลินิวส์
4. กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ผลสำเร็จแปลงใหญ่จังหวัดสระบุรี ภายใต้ "โครงการ... มติชน	
5. 'ประภัตร'ลุยสุพรรณบุรีแก้ปัญหาน้ำท่วม	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: พัฒนาโคเนื้อ	แนวหน้า
7. 'จรินทร์'เดินหน้าต่อประกันรายได้เกษตรกรรวมคานาขอขอบคุณจ่ายชดเชย...	แนวหน้า
8. พาณิชย์ดันใช้ประโยชน์FTAส่งอาหาร-เกษตรแปรรูปบุกจีน	แนวหน้า
9. ปลุก"แก่งตะวัน"แปรรูปขายออนไลน์ สร้างรายได้ให้สามัคคีชาวดังสูงเสก... ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	
10. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	เดลินิวส์
11. ผักกูด เห็ดตับเต่า หางนกยูง คนอยู่กับป่าสร้างเงินได้ทุกวัน	ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*

# 'เฉลิมชัย' ยกสัตวแพทย์ไทยก้าวสู่ผู้นำในอาเซียน-ระดับโลก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 44 ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านต่างๆ จึงมีการประชุมออนไลน์เสมือนจริง โดยสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพหลัก มี นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะ ร่วมจัดประชุมหัวข้อ "สัตว์อยู่ดี คนมีสุข ยุควิถีใหม่" กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายนนี้

การประชุมครั้งนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี สัตวแพทย์สมาคมฯ ได้อาศัยความร่วมมือจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนระดับชาติและนานาชาติ เปิดเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย สาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง และผลิตสัตว์

เชิงอุตสาหกรรม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ มุ่งเน้นความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพ ชีตความสามารถ วิชาชีพสัตวแพทย์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย เน้นใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม

จากการพัฒนาศักยภาพและการขับเคลื่อนงานวิชาชีพสัตวแพทย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้วงการสัตวแพทย์ไทยมีความก้าวหน้าเป็นผู้นำระดับภูมิภาคอาเซียน มีการสร้างความร่วมมือในด้านวิจัยและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งของประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ ระบบอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ รวมถึงด้านสาธารณสุขในระบบการ



จัดงาน : นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้กำลังใจผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ในการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 44 หัวข้อ "สัตว์อยู่ดี คนมีสุข ยุควิถีใหม่"

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14821

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 55.60

Ad Value: 50,040

PRValue (x3): 150,120

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย' ยกสัตวแพทย์ไทยก้าวสู่ผู้นำในอาเซียน-ระดับโลก

เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคทั้งในสัตว์และมนุษย์ การรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชน รวมถึงการมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย และสอดคล้องกับข้อกำหนดระหว่างประเทศและสากล ซึ่งประเทศคู่ค้าต่างๆ ให้ความเชื่อมั่น ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนและผู้นำในอันดับโลก ซึ่งวิชาชีพสัตวแพทย์ถือเป็นบทบาทที่ท้าทายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก โดยปัจจุบันประเทศไทยได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์รวมมีมูลค่าแล้วมากกว่า 240,000 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

นายเฉลิมชัย กล่าวอีกว่า ขอชื่นชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ที่ช่วยขับเคลื่อนพัฒนางานวิชาชีพสัตวแพทย์ไทยให้ก้าวสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก



◀เนื้อคุณภาพ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว. เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดพิธีลงนาม MOU โครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดใหญ่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให้มั่นคงยั่งยืน.

# เลี้ยงโคเนื้อ ส่งสหกรณ์โคบาลบูรพา



นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ ส.ป.ก. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน และจังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการ “โคบาลบูรพา” เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยงปศุสัตว์ โดยส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดถิ่นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าว มีระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ.2560 - 2565) ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 1. ส่งเสริมการเลี้ยงแม่โคเนื้อผลิตลูก โดยอุดหนุนแม่โคเนื้อให้เกษตรกร 6,000 ราย รายละ 5 ตัว รวมแม่โคเนื้อ 30,000 ตัว 2. ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ เพื่อส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้เกษตรกรในพื้นที่แล้ง 3. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ สำหรับเกษตรกรผู้ได้รับการส่งเสริมให้เลี้ยงโคเนื้อและ



แพะ 4. ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่/จัดตั้งสหกรณ์ “โคบาลบูรพา” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

สำหรับพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ที่ ส.ป.ก.ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแม่โคเนื้อผลิตลูกตามนโยบายของกระทรวงฯ ได้แก่ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง (คทช.) จำกัด มีจำนวนสมาชิก 115 ราย สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอรัญประเทศ (คทช.) จำกัด มีจำนวนสมาชิก 60 ราย และสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร (คทช.) จำกัด มีจำนวนสมาชิก 90 ราย โดยสมาชิกทั้ง 3 สหกรณ์ ส่วนใหญ่จะเลี้ยงโคเนื้อ รายละ 5 ตัว ตามโครงการโคบาลบูรพาเป็นหลัก และทำการเกษตรแบบผสมผสานควบคู่ไปด้วยแล้วแต่สภาพพื้นที่ของแต่ละสหกรณ์

สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง (คทช.) จำกัด ซึ่งมีสมาชิก 115 ราย 3 ชุมชน 5 แปลง เนื้อที่ 3,018 ไร่ แบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น แปลงเกษตรกรรม 582.92 ไร่ แปลงที่อยู่อาศัย 118.92 ไร่ พื้นที่แปลงรวม 203.71 ไร่ พื้นที่ส่วนกลาง 39.87 ไร่ และพื้นที่สาธารณูปโภค 479.39 ไร่ โดยในแต่ละแปลงนอกจากเลี้ยงโคเนื้อรายละ 5 ตัว ยังมีการเลี้ยงแพะ เลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นบ้าน เป็ดเทศ เลี้ยงปลาลูก ปลานิล ปลาดูเทศียน ปลาทับทิมในกระชัง ปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกข้าวโพด และยังใช้พื้นที่ไม่แปลงที่อยู่อาศัย ปลูกผักสวน

ครัวไว้กินเอง เมื่อเหลือก็นำไปจำหน่ายทำให้มีเงินหมุนเวียนรายวัน เช่น พริก มะเขือ ตะไคร้ แดงกวา ถั่วฝักยาว ชะอม มะเขือเทศ พะเพรา เห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า เป็นต้น

น.ส.อมร ศรีวิจารย์ ประธานสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง (คทช.) จำกัด กล่าวว่า ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา ขายโคไปแล้วประมาณ 8 รอบ ส่วนใหญ่จะขายโคตัวผู้ แต่จะรอบก็จะเลี้ยงโคให้ได้มากที่สุดอยู่ที่ 80-100

กก./ตัว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด วงดแรกที่ขายโคได้ราคาตัวละ 25,000 บาท ตอนนั้นก็ดีใจมาก ถือเป็นเงินงวดแรกที่ได้เป็นก้อน ซึ่งก่อนขายก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจโรค ตรวจความสมบูรณ์ของโคก่อน เราก็เลี้ยงและดูแลโคเป็นอย่างดี ให้กินหญ้าเนเปียร์บ้าง ข้าวโพดบด อาหารสัตว์บ้าง หรือหญ้าจากธรรมชาติบ้าง สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไป และในแปลงนอกจากเลี้ยงโคเนื้อเป็นหลักแล้ว ช่วงรอเวลาขายโค ก็ปลูกผักกระชาย เพื่อจะได้มีรายได้หมุนเวียน ทำตามคำแนะนำของ ส.ป.ก. ที่เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนทุกอย่าง ส่งเสริมความรู้ ทั้งการแปรรูปสินค้า แปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตอนนั้นก็กำลังเพาะเห็ดฟาง และแปรรูปทำปลาแดดเดียว จะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เริ่มต้นรายได้รวม ๆ ตอนนั้นก็ประมาณ 100,000 บาทต่อปี.

## กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ผลสำเร็จแปลงใหญ่จังหวัดสระบุรี ภายใต้ “โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”

กรมส่งเสริมการเกษตร นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ ให้ความสำคัญกับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี โชว์ผลสำเร็จแปลงใหญ่พืชไร่ และประมง ใช้เทคโนโลยีใหม่ต่อการพัฒนาอาชีพ มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น เพื่อพยุงเศรษฐกิจ และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก ในปีงบประมาณ 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของสินค้าอีก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการข้าว กรมปศุสัตว์กรมประมง กายภาพแห่งประเทศไทย และกรมหม่อนไหม โดยเน้นส่งเสริมการผลิตในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแม่นยำ ที่มีกานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ และสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลภาพรวมโครงการ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการยกระดับฯ ทั้งสิ้น 3,381 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร 1,065 แปลง กรมการข้าว 2,029 แปลง กรมปศุสัตว์ 109 แปลง กรมประมง 29 แปลง กายภาพแห่งประเทศไทย 134 แปลง และกรมหม่อนไหม 15 แปลง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวไว้ในส่วนของจังหวัดสระบุรี มีแปลงใหญ่ทั้งสิ้นจำนวน



77 แปลง ซึ่งได้เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ทั้งหมดจำนวน 61 แปลง งบประมาณรวมประมาณ 152.7 ล้านบาท โดยมีจำนวน 36 แปลงที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ งบประมาณรวมประมาณ 100.7 ล้านบาท ปัจจุบันดำเนินการเบิกจ่ายแล้วร้อยละ 98.36 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการของจังหวัด ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงาน มีแปลงใหญ่ในจังหวัดสระบุรีหลายแปลงที่เข้าร่วมโครงการแล้วประสบความสำเร็จ สามารถต่อยอดพัฒนามุ่งไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างเข้มแข็ง อาทิ แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง ที่สามารถพัฒนากระบวนการผลิตมันสำปะหลัง โดยไม่มีวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้ง (zero waste) โดยการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของมันสำปะหลัง ได้แก่ 1) การนำใบและยอดมาหมักเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร TMR สำหรับโคเนื้อ 2) นำหัวมันสดมาแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดและหัวมันหมัก 3) นำส่วนของเหง้ามันสำปะหลังมาเผาเป็นถ่านด้วยเตาเผาถ่านชีวมวล และ 4) มีการเก็บตมมันสำปะหลังเป็นถ่อนพันธุ

สำหรับการปลูกในครั้งต่อไป ซึ่งมีผลสำเร็จของโครงการฯ ที่มีส่วนผลักดันให้เกษตรกรสามารถดำเนินธุรกิจในระดับชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้เลี้ยงปลาตากแห้งอำเภอวังม่วงที่เกษตรกรสามารถใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุน รวมทั้งสมาชิกทุกคนยังได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง (GAP กรมประมง) แล้ว

ทั้งนี้ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการต่อยอดมาจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันเพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยกระทรวงเกษตร

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/กระแสรราชกิจ

วันที่: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15965

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 55.73

Ad Value: 61,303

PRValue (x3): 183,909

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ผลสำเร็จแปลงใหญ่จังหวัดสระบุรี ภายใต้ "โครงการยกระดับ...



และสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานขับเคลื่อน การดำเนินงานกับหน่วยงานเจ้าของสินค้า ปัจจุบัน มีแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองแล้ว จำนวน 8318 แปลง เกษตรกรประมาณ 4.67 แสนราย พื้นที่กว่า 7.65 ล้านไร่ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนและ การเพิ่มผลผลิตรวมประมาณ 47,275.71 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)

# 'ประภัตร'ลุยสุพรรณบุรีแก้ปัญหาน้ำท่วม

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตร และสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่วัดดอนไผ่เต่า ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับฟังและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี รักษาการผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาชน ต้อนรับ

ทั้งนี้ จ.สุพรรณบุรี อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงเดือนที่ผ่านมา มีฝนตกได้เขื่อนหลัก ทำให้ต้องระบายน้ำเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท และผันน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา สู่อ่างเก็บน้ำชลประทาน

แต่เนื่องจากฝนที่ตกใน จ.สุพรรณบุรี ส่งผลให้มวลน้ำมากกว่าระบบชลประทาน จะบริหารจัดการได้ ทำให้เกิดน้ำท่วม แต่การบริหารจัดการน้ำ ก็ดูภาพรวมให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น จ.สุพรรณบุรี จึงมีน้ำมากขึ้น ไม่สามารถระบายลงแม่น้ำท่าจีนได้หมด ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ดี ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว แต่ยังคงอาศัยหลายปัจจัยเพื่อกลับสู่ภาวะปกติ ไม่ว่าจะเรื่องน้ำทะเลหนุนหรือปริมาณน้ำฝน

นายประภัตร ได้สั่งการหน่วยงานชลประทานในพื้นที่ เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุ่งรับน้ำโพธิ์พระยา อ.สองพี่น้อง อ.บางปลาม้า และ

อ.อู่ทอง โดยให้ลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนกะเสียว ที่ลงสู่มแม่น้ำท่าจีน และหนองน้ำจากเขื่อนพลเทพ ลดการระบาย พร้อมกับให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ สามชุก โพธิ์พระยา ร่วมกันผันน้ำเข้าทุ่ง ลดปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน นอกจากนี้ ได้ให้กรมชลประทานสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำที่สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน

รมช.เกษตรฯ ยังสั่งการให้กรมชลประทาน ดูแลในภาพรวม เพื่อให้พี่น้องประชาชน สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ คาดว่าตามข้อสั่งการน้ำจะลดลง ส่วนการระบายน้ำจากทุ่งน่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมนี้



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14821

Col.Inch: 24.56 Ad Value: 30,700

ภาพข่าว: พัฒนาโคเนื้อ

หน้า: 1 (กลาง)

PRValue (x3): 92,100

คลิป: สีสี่

▼ **พัฒนาโคเนื้อ** : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดพิธีลงนาม MOU โครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูง จากฝูงโคนมเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดสากล โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมด้วย ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14821

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 11

Col.Inch: 57.01

Ad Value: 71,262.50

PRValue (x3): 213,787.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'จรินทร์'เดินหน้าต่อประกันรายได้เกษตรกรสมาคมชาวนาขอคุณจ่ายชดเชยส่วนต่างข้าว

➤ **พบเกษตรกร :** นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ลงพื้นที่พบปะสมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เพื่อประชุมหารือเรื่องปัจจัยการผลิตและติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ที่ชุมชน หมู่ 6 ก้าวหน้า แขวงคลอง 12 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร



**'จรินทร์'เดินหน้าต่อประกันรายได้เกษตรกรสมาคมชาวนาขอคุณจ่ายชดเชยส่วนต่างข้าว**  
"จรินทร์" ลั่นเดินหน้าจ่าย "ประกันรายได้" เกษตรกรแจจ "ข้าว" อย่างเดียวต้องจ่ายส่วนต่าง สำหรับมันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด ปาล์มน้ำมันไม่ต้องจ่าย แจงสมาคมชาวนา "กรม." เตรียมอนุมัติงบจ่าย  
▶▶▶ ต่อ : จรินทร์ - หน้า 11

## จรินทร์

ชดเชยงวดที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ด้านนายกสมาคมชาวนาขอคุณจ่ายชดเชยส่วนต่าง ทุกคนพึงพอใจมาก

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบปะสมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เพื่อประชุมหารือเรื่องปัจจัยการผลิตและติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ที่ชุมชน หมู่ 6 ก้าวหน้า แขวงคลอง 12

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และคณะตัวแทนชาวนาทั่วประเทศที่มาจากทุกภาคร่วมหารือ นายจรินทร์ กล่าวกับกลุ่มชาวนาว่า มีข่าวดีสัปดาห์หน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน จะได้เคาะเกี่ยวกับงบประมาณดูแลเกษตรกรเพิ่มเติม โดยหลังจากจ่ายส่วนต่างไป 2 งวด และงวด 3 บางส่วนไปแล้ว จากนั้นในส่วนที่เหลือเมื่อราคาข้าวยังไม่ขึ้น ทางรัฐบาลได้เพิ่มเพดานด้านการเงินการคลังมาตรา 28 ทั้งนี้ เพื่อช่วยชาวนาและเกษตรกร อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเดินหน้านโยบายและต้องได้รับการชดเชยส่วนต่างตามที่นโยบายรัฐบาล ดำเนินมาและเดินหน้าต่อไปในปีที่ 3 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรนั้น ราคาพืชผลเกษตรตัวอื่นดีหมด เช่น ผลไม้ราคาดีมาก ส่วนยางพารา ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง เพราะราคาเกินจากรายได้ที่ประกันไว้แล้ว ไม่เป็นการงบประมาณ เพราะกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรฯ จับมือกันผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับราคา ดังนั้น จึงมีเฉพาะข้าวอย่างเดียวในปีที่ต้องช่วย

จากนั้น นายปราโมทย์ ได้กล่าวขอบคุณ นายจรินทร์ ในฐานะผู้ดำเนิน

โครงการประกันรายได้เกษตรกร และบอกว่า ชาวนาพอใจมาก โครงการนี้ไม่มีการทุจริตทำให้ยั่งยืน เพราะเงินที่ออกจากรัฐบาลโดยตรงเข้าเกษตรกรโดยตรงและขอขอบพระคุณด้วยที่เดินทางมาที่นาหนองจอกวันนี้ และได้ทำงานร่วมกันมาเข้าสู่ปีที่ 3 โครงการนี้ช่วยชาวนาได้มากในภาวะที่ราคาข้าวตกก็ยังมีกรชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกร ขณะเดียวกันก็มีมาตรการเสริมเพื่อยกระดับราคาให้

ขณะที่ นายธีรสินทร์ ธนชวโรจน์ เลขาธิการสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า โครงการประกันรายได้ เกษตรกรที่เข้าร่วมได้รับผลประโยชน์ โดยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือ โครงการประกันรายได้และโครงการคู่ขนานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของเกษตรกรมากที่สุด จนมาถึงปีที่ 3 แม้จะมีติดขัดบางประการอยู่บ้าง แต่สมาคมฯ เชื่อมั่นว่ารัฐบาลต้องฝ่าวิกฤตไปได้ สืบเนื่องจากพืษภัยทั้งโควิดและเศรษฐกิจโลก กดดันราคาสินค้าเกษตร ดันต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นจึงขอคุณท่านรองนายกฯจรินทร์ เข้ามารับฟังและช่วยผลักดันโครงการประกันรายได้ข้าวและมาตรการคู่ขนานให้มีความพัฒนามากขึ้น

นายธนกร วัฒนคุณขณะ โฆษกประจำ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14821

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 11

Col.Inch: 57.01

Ad Value: 71,262.50

PRValue (x3): 213,787.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'จурินทร์' เติบโตหน้าต่อประกันรายได้เกษตรกรรสมาคมชาวนาขอบคุณจ่ายชดเชยส่วนต่างข่าว

สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ห่วงใยและเข้าใจความเดือดร้อนและทุกข์ของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ยังรอรับเงินประกันรายได้ตามนโยบายประกันรายได้ของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลสามารถจัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เพิ่มเติมอีก 155,000 ล้านบาท ซึ่งจะนำเข้าสู่การประชุม ครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในวันอังคารหน้า (30 พฤศจิกายน) จากนั้นให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งเบิกจ่ายโอนถึงบัญชีพี่น้องเกษตรกรโดยตรงต่อไป ซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทราบแล้ว สบายใจและฝากขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมาด้วย

# พาณิชย์ดันใช้ประโยชน์FTA ส่งอาหาร-เกษตรแปรรูปบุกจีน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ DTN Business Plan Award 2021 “ชิงโอกาส บุกตลาดด้วย FTA” ว่า การดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูปของไทย จะใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางการค้า บุกตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถขยายส่งออกสินค้าไปตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดคู่ FTA ของไทย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2564 นี้ ได้ย้าให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มุ่งเน้นให้ความรู้และส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางการค้า และโอกาสขยายส่งออกในตลาดคู่ FTA ของไทย โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน ที่จีนได้ลดเลิกการเก็บภาษีนำเข้าส่วนใหญ่ให้กับสินค้าส่งออกจากไทยแล้ว เช่น อาหาร เกษตร และเกษตรแปรรูป เป็นต้น รวมถึงใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2565 ขยายส่งออกสินค้าของไทยไปกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP ด้วย นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การคัดเลือกเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในปี 2564 กรมได้ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 20 ราย ที่ส่งออกสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบกรอบ ถั่วยทอด ถั่วยเส้น มะพร้าวแปรรูป มะม่วงเบาเชื่อมอบแห้ง ว่านหางจระเข้อบแห้ง งาคั่วบด ขนมกุ๊กกั๊ก แยมผลไม้ ข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ ไปร้ดินจากจังหวัด ข้าวเกรียบปลาทอด น้ำตาลสกัดจากหญ้าหวาน ซอสปรุงรส เครื่องแกงชนิดผง เป็นต้น โดยหลังจากนี้ผู้ประกอบการทั้ง 20 ราย จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp ดิวเข้มเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งออก การจัดทำแผนธุรกิจ กลยุทธ์เจาะตลาดออนไลน์และออฟไลน์ของจีน และพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดจีน รวมทั้งจะมีการจัดประกวดแผนธุรกิจคัดเลือกผู้ประกอบการ 5 รายสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าจีนในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงจะได้นำสินค้าขึ้นจำหน่าย และทำ Live Sale บนแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมในตลาดจีนด้วย ทั้งนี้ 10 เดือนแรกปี 2564 ไทยส่งออกสินค้าอาหารเกษตร และเกษตรแปรรูป ไปจีนมูลค่า 10,207 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 56.3% สินค้าอาหารส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ไข่สดแช่เย็นแช่แข็ง เครื่องดื่ม ข้าว เป็นต้น

## ปลุก“แก่นตะวัน”แปรรูปขายออนไลน์ สร้างรายได้ให้สามักรรยาชาวตรังสูงเลข6หลัก

ตรัง - สองสามักรรยาชาวทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ช่วยกันปลุกพืชผักสมุนไพรข้างบ้าน โดยเฉพาะ “แก่นตะวัน” ซึ่งมีสรรพคุณต่างๆ มากมาย ก่อนนำมาแปรรูปแล้วโพสต์ขายในออนไลน์ สร้างรายได้ดีถึงเลข 6 หลัก

น.ส.สมาลี เมืองมัตริ อายุ 39 ปี อดีตพนักงาน อบต.ทรายขาว จ.กระบี่ และนายจวัน พึ่งเทพ อายุ 49 ปี บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง สองสามักรรยาร่วมกันปลุกพืชผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ได้แก่ แก่นตะวัน จึงจูงย้าย บัวบก เล็บครุฑลั้งกา โดยใช้พื้นที่บริเวณบ้านเลขที่ 21 หมู่ 1 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว

จ.ตรัง พร้อมกับนำผลผลิตต่างๆ เหล่านี้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น แก่นตะวันอบกรอบ แก่นตะวันผงชงดื่ม กล้วยดิบผงชงดื่ม ก่อนโพสต์ขายผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้ได้รับการตอบรับจากกลุ่มรักสุขภาพเป็นอย่างดี จนมีรายได้ดีถึงเลข 6 หลักเลยทีเดียว

โดยเฉพาะ “แก่นตะวัน” ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับทานตะวัน และบัวตอง จะนิยมนำเหง้าหรือหัวมาล้างให้สะอาด แล้วนำมาตากแห้งในแดดจัด เนื่องจากช่วยในเรื่องลดเบาหวาน ลดคอเลสเตอรอล ส่วนใบของต้นแก่นตะวัน สามารถนำมาทำเป็นอาหารสัตว์ และกระดะขี้ได้อีกด้วย ทั้งนี้



แก่นตะวันผงขนาด 50 กรัม จะมีราคาอยู่ที่ 50 บาท และขนาด 100 กรัม อยู่ที่ 100 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) แต่หากนำไปทานสด จะขายในราคากิโลกรัมละ 200 บาท และหากนำไปขายแห้งก็จะมีราคา กิโลกรัมละ 300 บาท ทั้งนี้ แก่นตะวัน 1 ต้น จะให้ผลผลิตเป็นเหง้าหรือหัว ประมาณ



2 กิโลกรัม หรือสร้างรายได้ให้ต้นละ 400-600 บาท

สองสามักรรยาบอกอีกว่า ตนได้ปลุกพืชสมุนไพรแก่นตะวันอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2558 โดยในแต่ละวันจะปลุกประมาณ 1 หมื่นต้น ซึ่งเมื่อปลูกได้ประมาณ 4-6 เดือนสามารถเก็บเกี่ยวหัวหรือเหง้าส่งขายได้ และ

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี โดยก่อนหน้านี้ลูกค้ายังรู้จักน้อย แต่พอเริ่มมีตลาดออนไลน์เข้ามา ก็ได้เข้ามาทำอย่างจริงจังจนได้ผลตอบรับที่ดี ทำให้เราสามารถขยายกิจการ และขอมาตรฐานจาก ออย.มผช. และเป็นสินค้าปลอดภัย รวมไปถึงแปลงปลูกที่ได้รับมาตรฐาน GAP จาก

สถาบัน LAB และกรมวิชาการเกษตรด้วย จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รายได้ลดลงบ้างเล็กน้อย เนื่องจากกระทบกับเรื่องการขนส่ง เพราะไม่สามารถเข้าไปส่งได้ในบางพื้นที่ เพราะโดนเปิดเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่เราก็ไม่ย่อท้อ และยังคงพยายามดูแลผลผลิตอย่างดี เริ่มตั้งแต่

เพาะปลูกไปจนถึงขั้นซูด และเก็บมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับเป็นสินค้าโอท็อป และเป็น Young Smart ของ อ.ย่านตาขาว พร้อมพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย โดยส่งขายทั้งในประเทศ และมีลูกค้ารับหัวไปขายต่อที่ต่างประเทศด้วย .



## ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

นายจักรกฤษณ์ ศรีไชย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า กลุ่มควบคุมคุณภาพจะควบคุมดูแลตั้งแต่เมล็ดพันธุ์หลักและเมล็ดพันธุ์ขยายก่อนที่จะจัดทำแปลงโดยจะทำการสุ่มมาเพื่อตรวจคุณภาพว่าได้มาตรฐานหรือไม่ก่อนที่จะนำไปให้เกษตรกรจัดทำแปลง แล้วก็ก่อนที่จะจัดซื้อจากเกษตรกรกลุ่มก็จะควบคุมดูแลและให้คำแนะนำตั้งแต่กระบวนการเริ่มการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการตรวจติดตามแปลงอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะให้คำแนะนำเกษตรกรว่าสามารถผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ได้หรือไม่ ก่อนการจัดซื้อก็จะทำการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวจากเกษตรกรมาเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพจะวัดตั้งแต่



ความชื้นสิ่งเจือปน ความงอก ก่อนที่จะทำการจัดซื้อ โดยจะสุ่มและนำมาขึ้นทะเบียนแล้วจะไม่ทราบว่ามีเมล็ดพันธุ์นั้น

เป็นของใครเพื่อความโปร่งใสในการวิเคราะห์

ก่อนที่จะเข้ามาในกลุ่มควบคุมคุณภาพก็จะมีตรวจสอบเบื้องต้นของโรงงานทั้งความสะอาด ความพร้อมของโรงงานก่อนที่จะนำเมล็ดพันธุ์เข้าไปปรับปรุงหรือแม้กระทั่งโรงเก็บที่ก่อนจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าไปโรงเก็บ แล้วก็ขณะปรับปรุงสภาพก็จะมีตรวจสอบคุณภาพพจนกว่าจะปรับปรุงสภาพเรียบร้อย หลังการปรับปรุงสภาพเรียบร้อยแล้วในการเก็บรักษาทางกลุ่มก็จะสุ่มตรวจเป็นประจำทุกเดือนเพื่อยืนยันคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาด้วยเพื่อความเชื่อมั่นของเกษตรกรที่จะนำไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์

ด้านนายกิตติพันธ์ จามรพิพัฒน์ นักวิชาการเกษตร

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: - ฉบับที่: 26342

Col.Inch: 37.82 Ad Value: 79,422

หัวข้อข่าว: ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

หน้า: 1 (บนขวา), 17

PRValue (x3): 238,266

คลิป: สีสี่

ปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์มีการกึ่งหลักก็คือดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดและพร้อมที่จะกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่เกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง สำหรับการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีศูนย์ฯก็มีการวางแผนโดยใช้หลัก 4P ก็คือ product Price Place แล้วก็ Promotion product ก็คือผลิตภัณฑ์ ก็คือเมล็ดพันธุ์ดีของศูนย์ Price ก็คือราคาเป็นราคาที่ยุติธรรมต่อเกษตรกร Place ก็คือสถานที่แล้วก็มีวางแผนในการจำหน่ายว่าจะจำหน่ายไปในทิศทางใดในพื้นที่ให้ครอบคลุมให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุด แล้วก็Promotion ก็มีโปรโมชั่นเพื่อให้เกษตรกรที่มารับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ได้กำหนดให้มีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเข้มงวด เพื่อจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตมีคุณภาพดี ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เกษตรกร และลูกค้าที่ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีไปเพาะปลูก ก่อนจะกระจายไปสู่เกษตรกรทั่วไปหรือกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไป.

โครงการชุมชนไม่มีค่าส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้มีค่า เพื่อสร้างแหล่งอาหารและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างแท้จริง เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อังคิกรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.แพร่ และเกษตรกรชุมชนบ้านบุญแจ่ม

ม.ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เผยแพร่และส่งเสริมให้คนในพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมกับเห็ดไมคอร์ไรซา เช่น เห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า เห็ดระโงก เห็ดตะไคล เห็ดน้ำหมาก เห็ดน้ำแป้ง เห็ดถ่าน โดยคนในหมู่บ้านนี้ได้ไถ่เอาผักกูดต้นทางนกยูงที่โตเร็ว เป็นไม้ยืนต้น ปลูกผักกูดในพื้นที่ว่าง และพื้นที่ว่างก็ปลูกเห็ดตับเต่า ทดลองในพื้นที่ 2 งาน ผลปรากฏมีรายได้ทั้งรายวันและรายเดือน สามารถเก็บผักกูดขายได้ทุกวันเฉลี่ยวันละ 500 บาท เก็บเห็ดตับเต่า กก.ละ 200-300 บาท ปึละ 500-1,000 กก.

กว่า 10 ครั้ง” จิระพัฒน์ แจ่มรัตน์ โสภณ ผู้ใหญ่บ้านบุญแจ่ม ม.ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ บอกถึงที่มาของการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ชาวบ้าน ไปพร้อมกับรายได้จากทั้งผักกูดและเห็ดตับเต่า...จากการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมกับเห็ดไมคอร์ไรซา เช่น เห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า เห็ดระโงก เห็ดตะไคล เห็ดน้ำหมาก เห็ดน้ำแป้ง เห็ดถ่าน ทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้



# ผักกูด เห็ดตับเต่า ทางนกยูง คนอยู่กับป่าสร้างเงินได้ทุกวัน



“ผักกูดเดิมอยู่ริมน้ำลำธารในป่า เมื่อกว่า 5 ปีที่แล้ว ผมเห็นว่าน่าจะมาลองปลูกกันกับไม้ใหญ่เพื่อสร้างรายได้ เลยเอามาปลูก 50 ต้น ปรากฏว่าเหลือรอดแค่ 5 ต้น จึงนำมาขยายพันธุ์ต่อจนได้ผักกูดที่สามารถปลูกรอดในพื้นที่ป่า และทนแล้งได้ดีขึ้น จึงตั้งชื่อว่า ผักกูดบุญแจ่ม ตามชื่อหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการ จึงใช้พื้นที่ 2 งานทดลองนำกล้าผักกูดที่ผ่านการฉีดเชื้อเห็ดตับเต่าลงไป ปลูกในดินแล้วมาปลูกกันระหว่างกล้าต้นทางนกยูงที่ค่อนข้างโตเร็ว และฉีดเชื้อเห็ดแล้วเช่นกัน ผลปรากฏว่าได้ผลผลิตทั้งจากผักกูดที่เก็บขายได้ทุกวัน และเห็ดตับเต่าที่เก็บได้ปีละ



จากการลงมือปลูกจริง ทราบทุกขั้นตอนตั้งแต่เตรียมเชื้อเห็ด เก็บเชื้อ และฉีดเชื้อที่ทุกคนสามารถทำได้เองที่บ้านทุกขั้นตอน ไม่ต้องรอฟังแต่ชื่อจากห้องแล็บอีกต่อไป นอกจากนั้นยังได้ทราบชื่อชื่อของการฉีดเชื้อเห็ดไปโนดินเพาะกล้า ทำให้นอกจากได้ผลผลิตเห็ดแล้วเชื้อเห็ดยังไปหล่อหุ้มราก ระแนงราก ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารต่างๆ ทำให้ต้นไม้ได้ทั้งธาตุอาหารหลัก และธาตุรอง ที่นำไปใช้ใช้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะการดูดซับธาตุฟอสเฟตให้พืช และช่วย



ป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา ส่งผลให้ผักกูดและต้นทางนกอึ้งที่ปลูกโตเร็วขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าตัว ยอดผักกูดก็ใหญ่ อวบ หวาน กรอบ กลายเป็นที่ต้องการของตลาด ส่วนเห็ดตับเต่าที่เก็บได้ทั้งปีก็ได้ราคาอาหารจากพืช ทำให้ดอกใหญ่ สมบูรณ์ น้ำหนักตั้งแต่ 100-700 กรัม



“ทำวิธีการนี้แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย เชื้อเห็ดก็มาจากการนำมาปั่นและเก็บรักษา และเมื่อใส่เชื้อแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่อีกต่อไป เพราะเชื้อจะติดกับรากอยู่ตลอด ต้นกล้าก็มีทั้งเพาะขยายไว้เอง และซื้อในสวนที่ไม่ได้เพาะพันธุ์ไว้ เช่น กานพลู ส่วนปุ๋ยก็ประหยัด 100% เพราะใช้ขี้วัว ขี้ไก่ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำได้เอง และแทบจะไม่ต้องใส่ด้วยซ้ำ เพราะได้รับปุ๋ยธรรมชาติจากเศษหญ้า ใบไม้ จากต้นที่ตกลงมาสะสมอยู่แล้ว ขณะที่น้ำก็ให้เฉพาะช่วงที่ร้อนอบอ้าว หรือสภาพอากาศแห้งหน้าฝนก็ปล่อยตามธรรมชาติ”

กรวัฒน์ วินิล